



## 9. fundur stjórnar L.H. haldinn í Bændahöll, Reykjavík 29. ágúst 1997 og hófst hann kl. 14:00.

Þessir voru mættir:

Birgir Sigurjónsson, Guðbrandur Kjartansson, Halldór Gunnarsson, Sigbjörn Björnsson, Jón Bergsson, Sigurgeir Bárðarson, Sigríður Sigþórsdóttir, Sigfús Helgason, Birgir Rafn Gunnarsson og Sigurður Þórhallsson.

Formaður setti fund og bauð fólk velkomið. Hann gerði grein fyrir breyttri dagskrá frá útsendu fundarboði.

### 1. Hugað að undirbúningi 48. ársþings L.H.

Formaður og framkvæmdastjóri L.H. gerðu grein fyrir undirbúningi ársþings L.H. sem haldið verður á Egilsstöðum 24. og 25. október n.k. í boði Freyfaxa. Að venju sér skrifstofa L.H. um margháttaðan undirbúning þinghaldsins í samráði við stjórn samtakanna og heimaaðila.

### 2. Tillögugerð stjórnar v. ársþings og aðalmál þingsins.

Fundurinn fjallaði um tillögugerð stjórnar þar var rætt um tillögugerð varðandi:

- áningarhólfasjóð
- úthlutunarreglur varðandi reiðvegafé
- reiðvegamál almennt
- mótahald (fjórðungsmót)
- fjáhagsáætlun fyrir 1998
- menntun gæðingadómara
- fækkun dómara á landsmótum
- skráningargjöld á landsmótum

Þessir málaflokkar voru lítillega ræddir og ákveðið að fela skrifstofunni að undirbúa tillögur í þessum málaflokkum í samráði við formann L.H. og aðra stjórnarmenn samtakanna.

### 3. Nýjar stoðir að fjármögnun landsmóta.

Formaður greindi frá fundi sem hann og Sigurður framkvæmdastjóri áttu með formanni og framkvæmdastjóra Bændasamtaka Íslands nýverið varðandi fjárstuðning BÍ að undirbúningi landsmóta L.H. og BÍ. Rædd var myndun framkvæmdasjóðs í þessu sambandi sem að hluta yrði í formi láns og endurgreitt af innkomu mótanna að hluta eftir ákveðnum reglum eða reglugerð um sjóðinn sem sett yrði. Framkvæmdastjórum BÍ og L.H. falið að vinna sameiginlega að framvindu málsins. Jákvæðar undirtektir og árangurs að vænta innan skamms tíma.

### 4. Raflögn til Skógarhóla.

Sigurður Þórhallsson gerði grein fyrir kostnaði við lagningu rafmagns til Skógarhóla á Þingvöllum. Línulögn lauk 25. ágúst s.l. og var rafmagn komið á Skógarhóla 28. ágúst. Heildarkostnaður verður um kr. 2.800.000.- Fjármögnun

er ekki að fullu lokið en eins og áður hefur komið fram ber L.H. ekki kostnað af þessari framkvæmd. Sigurður og Birgi formanni falið að senda Þingvallanefnd beiðni um fjárframlag vegna þessa máls.

#### **5. Bréf til vegamálastjóra.**

Sigríður gerði grein fyrir bréfi sem hún hefur samið og senda á til vegamálastjóra Helga Hallgrímssonar. Bréfið fjallar um reiðvegamál sem snertir hestamenn og umferð hesta um allt land. Sigríði var þakkað gott framtak og verður bréf þetta sent óbreytt til Vegagerðarinnar. Að öðru leyti vísast til bréfsins í heild, en eins og kunnugt er, er Sigríður formaður ferða- og umhverfisnefndar L.H. Bréfið verður sent út með þessari fundargerð sem fylgiskjal.

#### **6. Reglugerð um gerð reiðvega.**

Sigríður gerði grein fyrir hugmyndum sínum um að hefja undirbúning að gerð reglugerðar um gerð reiðvega. Hún benti á að gerð reiðvega þarf að vera með mismunandi hætti eftir því hverjar aðstæður eru. Hér er um að ræða hvort reiðleið er í byggð eða óbyggð hvort hún er meðfram hraðbrautum o.s.frv. Stjórn L.H. felur framkvæmdastjóra að senda mannvirkjanefnd L.H. og HÍS erindi þess efnis að nefndin hefjist handa um að samin verði reglugerð um hönnun reiðvega.

#### **7. Aðalfundur Landverndar.**

Sigurður kynnti aðalfund Landverndar sem haldinn verður í haust. Stjórnin gerir ráð fyrir að Sigríður sækji fundinn fyrir hönd stjórnarinnar.

#### **8. Bréf frá Ferðapjónustu bænda.**

Sigurður kynnti bréf frá Ferðapjónustu bænda. Í bréfinu er vakin athygli á alþjóðlegri ráðstefnu sem haldin verður hér á landi þann 26. september n.k. um markaðssetningu sjálfbærrar ferðapjónustu í dreifbýli. Í bréfinu kemur fram að óskað er eftir að L.H. sendi fulltrúa á ráðstefnuna. Stjórnin tilnefndi Sigríði sem fulltrúa L.H. á ráðstefnunni.

Þegar hér var komið fundi var gert fundarhlé (kl. 16:15 - 18:15). Ástæðan var sú að fundur var haldinn hér í húsinu þar sem mættu stjórnir L.H., HÍS og sameiningarnefnd L.H. og HÍS, en þessi fundur hafði áður verið boðaður. Sérstök fundargerð var skrifuð á þessum sameiginlega fundi.

#### **9. Sameiningarmál L.H. og HÍS.**

Í framhaldi af fyrrnefndum fundi hófust umræður um efni fundarins þ.e. hugsanlega sameiningu og sameiningarferli L.H. og HÍS eins og lagt er til í þeim gögnum sem sameiningarnefndin lagði fram á fundinum. Stjórnarmenn gerðu grein fyrir skoðunum sínum í málinu á hreinskiptinn hátt og málefnalega. Stjórnin var sammála því sameiningarferli sem lagt er til að verði unnið eftir fram að ársþingi L.H. 24. og 25. október n.k. (sjá greinargerð sameiningarnefndar L.H. og HÍS til stjórna beggja samtakanna frá 29. ágúst) þrátt fyrir skiptar skoðanir stjórnarmanna L.H. um sameiningu.

Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl. 19:40.

Halldór Gunnarsson ritari L.H.